

สรุปมติการประชุมสภาวิชาการ  
นัดพิเศษ ครั้งที่ 2/2552  
วันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2552  
ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร

---

1. เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ไม่มี

2. เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ไม่มี

3. เรื่องสืบเนื่อง

ไม่มี

4. เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) โครงการจัดตั้งสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

มติ ให้ความเห็นชอบให้นำเสนอข้อพิจารณาเรื่อง (ร่าง) โครงการจัดตั้งสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ และขอให้ทบทุนการเปิดรับนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ในปีการศึกษา 2552 แก่สภามหาวิทยาลัยต่อไป โดยมอบให้สำนักวิชาแพทยศาสตร์รวบรวมและจัดทำข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย

(ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ลัตยธรรม)

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

เลขานุการสภาวิชาการ



## ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

### วาระที่ 4.1 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) โครงการจัดตั้งสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

อธิการบดีแจ้งต่อที่ประชุมว่า ด้วย มทส. จะคงความเป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และจะคงความเป็นมหาวิทยาลัยเดียว และมีขนาดกลาง ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่ว่า การขยายตัวต้องเป็นไปอย่างระมัดระวัง คุณภาพต้องมาก่อน จ่ายงบประมาณต้องไม่มี นี่คือจุดยืนของมหาวิทยาลัยที่มีร่วมกัน

เมื่อเริ่มก่อตั้งมหาวิทยาลัยโดยพระราชบัญญัติ หรือโครงการก่อสร้างก็ดี มทส. ได้ประกาศเจตนารมณ์ว่า มทส. เป็นมหาวิทยาลัยทางเทคโนโลยี นั้น ก็ด้วยโครงสร้าง ซึ่งแต่แรกเริ่มมี 5 สำนักวิชา คือ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สำนักวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และสำนักวิชาเทคโนโลยีทรัพยากร เมื่อมีการรับนักศึกษารุ่นแรกในปี 2536 นั้น รับเข้ามา 731 คน ซึ่งตอนนั้นก็ได้มีการพิจารณากันว่า หากนักศึกษาจบการศึกษาจะให้ปริญญาอะไรสำหรับสำนักวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และสำนักวิชาเทคโนโลยีทรัพยากร และเนื่องจากการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทำให้เกิดปัญหาโดยเฉพากับสภาวิชาชีพวิศวกรรม (ก.ว.) เนื่องจากไม่มีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ดังนั้น มทส. จึงต้องร่วมสำนักวิชาทั้งสองเข้าด้วยกันเป็นสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ในที่สุดสาขาวิชาที่ มทส. ผลิตบัณฑิตไปนั้น ถ้ามีสภาวิชาชีพควบคุมอยู่นั้น ก็จะมีทั้งเกณฑ์ทางวิชาการและวิชาชีพควบคุมอยู่ในปี พ.ศ. 2538 เปิดได้เป็นปีที่ 3 ทางรัฐบาลขอรับรองให้ 2 มหาวิทยาลัยคือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และมหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดรับแพทย์ เพราะประเทศไทยเจอภาวะแพทย์ขาดแคลน มหาวิทยาลัยนเรศวรได้จัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ตามมติคณะรัฐมนตรี จึงได้ดำเนินการก่อน มทส. 1 ปี แต่เนื่องจาก มทส. ยึดปรัชญาซึ่งถือเป็นนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย คือ เรื่องของรวมบริการประสาน จึงได้จัดทำโครงการจัดตั้งเป็นระบบวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยพอยื่นไปคณะรัฐมนตรี (ครม.) ก็ได้รับทราบว่า ไม่ตรงกับมติ ครม. จึงขอให้ทำโครงการใหม่ โดยได้จัดตั้งเป็นสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มทส. จึงได้ดำเนินการจัดตั้งสำนักวิชาแพทยศาสตร์ โดยสภามหาวิทยาลัย ซึ่งตรงนี้จะต้องได้รับการอนุมัติจาก ครม. ก่อน ต้องให้ทฤษฎีภาคีความว่า สำนักวิชาของ มทส. ไม่จำเป็น แต่ถ้าเกี่ยวข้องกับประมาณก็ต้องนำเสนอ ครม. เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่า เรื่องของโครงการระบบวิทยาศาสตร์สุขภาพ นี้ ซึ่งเป็นกลุ่มเป็นก้อน ซึ่งเป็นอีกวงหนึ่งของการทำโปรแกรมทรัพยากรของมนุษย์ของมหาวิทยาลัย ได้คิดมาตั้งแต่ปี 38,39 ตั้งแต่สมัยของอธิการบดีผู้ก่อตั้ง ในที่สุดนับแต่ปี 39 จึงถึงปี 48 ได้มีการทำความเข้าใจร่วมมือระหว่าง มทส. กับกระทรวงสาธารณสุข โดยจัดให้โรงพยาบาลมหาสารนครราชสีมา เป็นโรงพยาบาลเครือข่ายของเรา ปรากฏว่าเกิด ในปี 49 ครม. ได้อนุมัติ Maga Project ขึ้นมา ให้กระทรวงสาธารณสุขผลิตแพทยศาสตร์ ซึ่ง มทส. ก็เป็นมหาวิทยาลัยหนึ่งที่ต้องเป็นผู้ผลิตด้วย ในที่สุดก็เปิดแพทย์ เมื่อ มทส. มีความคิดที่จะเปิดตั้งแต่ปี 2539 แล้ว เราก็จัดตั้งสาขาวิชาขึ้นมามากมาย โดยได้ดูแบบจากมหาวิทยาลัยมหิดล โรงพยาบาลรามธิบดี คือ ส่วนที่เป็นปรีคลินิก ของให้อยู่ภายใต้การดูแลของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ยกเว้นสาขาวิชาพยาธิวิทยาให้ไปเป็นสาขาวิชาของสำนักวิชาแพทยศาสตร์ จึงเห็นได้ว่ามีอาจารย์หลายท่านที่จบทางปรีคลินิกอยู่ในสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ เห็นผลก็คือการรวมบริการประสานภารกิจ ไม่ว่าจะเปิดสัตวแพทย์ในสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ไม่ว่าจะเปิดสาขาวิชาใด ก็จะใช้ร่วมกัน ก่อนที่คิดว่าจะเปิดรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ได้ไป ก็ไปเลียนแบบของมหาวิทยาลัยมหิดล โรงพยาบาลรามธิบดี ในที่สุดก็มีตัวแทนสภาการพยาบาลมาเยี่ยม มทส. เพื่อให้การรับรอง เพราะเป็นสถาบันวิชาชีพควบคุมอยู่ 2 ชุด ชุดสุดท้ายมาพบเมื่อ 10 กว่าวันที่แล้ว มาค้นพบว่า ตอนนี้มีหลายมหาวิทยาลัยที่จะเปิดสาขาการพยาบาล อยู่ 17 แห่ง และจะมีผู้ทรงคุณวุฒิจากสภาการพยาบาลบอกว่า สำนักวิชาแพทยศาสตร์ที่มีสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์อยู่นั้นไปลอกเลียนแบบมาจากอันที่ไม่ปกติ แต่ที่อื่น คณะพยาบาลศาสตร์จะเป็นอิสระ พอทราบก็ได้้นำความไปกราบเรียนท่านนายกสภามหาวิทยาลัย พอบอกปัญหาไป ท่านก็บอกว่าปัญหานี้เคยเจออยู่ครั้งหนึ่ง ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ซึ่งก็แยกออกมาจาก และตอนไปตั้งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ก้อ

แยกออกมาเป็นสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ถ้าเรามีโปรแกรมที่จะรับนักศึกษาให้ทันจะอย่างไร เพราะด้วยขั้นตอนต้องผ่านสภามหาวิทยาลัยจึงเรียนขออนุมัติบรรจุเป็นวาระเข้าสภามหาวิทยาลัยในวันที่ 21 กุมภาพันธ์นี้ จึงได้เรียนเชิญกรรมการมาประชุมในวันนี้

อธิการบดีมอบให้คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ และอาจารย์ ดร.ศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์ ผู้แทนคณาจารย์สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ในฐานะหัวหน้าสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์นำเสนอเพิ่มเติมว่า ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้มีแผนที่จะเปิดรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ในปีการศึกษา 2552 โดยสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ได้ยื่นเสนอรายงานประเมินตนเองเพื่อให้สภาการพยาบาลพิจารณาการรับรอง ตามข้อบังคับสภาการพยาบาล ว่าด้วยหลักเกณฑ์การรับสถาบันการศึกษาระดับปริญญาพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2552 และสภาการพยาบาลได้ดำเนินการตรวจเยี่ยมแล้ว จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้

1) ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2551 ผู้ทรงคุณวุฒิที่มาตรวจประเมิน ได้แก่ 1. รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี รุจกรกานต์ 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทรวดี เขียวพิเชฐ 3. อาจารย์ ดร.จตุรพร มณีแสง ซึ่งผลการตรวจประเมินตามมติคณะกรรมการสภาการพยาบาล ในการประชุมครั้งที่ 5/2551 วันที่ 16 พฤษภาคม 2551 มีมติ ยังไม่สามารถให้การรับรองสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ในปีการศึกษา 2551 เนื่องจากมีบางข้อกำหนดไม่เป็นไปตามเกณฑ์

2) ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2552 ผู้ทรงคุณวุฒิที่มาตรวจประเมิน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทรวดี เขียวพิเชฐ 2. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริอร ลินธุ และ 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นันทวรรณ เภาจีน ซึ่งผลการตรวจประเมินด้วยวาจา คณะผู้ประเมินฯ ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นตรงกันว่า องค์การและการบริหาร ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ประกอบด้วย

- ข้อ 1.1 ยังไม่เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งใหม่ตามกฎหมายของสถาบันต้นสังกัด
- ข้อ 1.5 ไม่มีผู้บริหารระดับคณะวิชาหรือเทียบเท่าเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ชั้นหนึ่ง/ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง และมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาโททางการพยาบาล/วิทยาศาสตร์สุขภาพ/การบริหาร/การศึกษา และเป็นอาจารย์ประจำในสถาบันการศึกษามาไม่น้อยกว่า 5 ปี และมีประสบการณ์ด้านการบริหารในสถาบันการศึกษาน้อยกว่า 3 ปี
- ข้อ 1.7 ไม่มีผู้บริหารระดับรองคณะวิชาหรือเทียบเท่าอย่างน้อย 1 คน ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ชั้นหนึ่ง และมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาโททางการพยาบาล/วิทยาศาสตร์สุขภาพ/การบริหาร/การศึกษา และเป็นอาจารย์ประจำในสถาบัน การศึกษามาไม่น้อยกว่า 5 ปี

ทั้งนี้ คณะผู้ประเมินได้ให้ข้อเสนอแนะว่า จะต้องจัดตั้งเป็นสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ จึงจะผ่านเกณฑ์ ซึ่งทำนอธิการบดีได้รับทราบข้อมูลและมีดำริให้จัดทำโครงการจัดตั้งสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ เพื่อเสนอขอความเห็นชอบจากสภาวิชาการ และขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามเกณฑ์สภาการพยาบาล และตามมาตรฐานวิชาชีพ ตลอดจนบรรลುವัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย สามารถรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตได้ตามแผน ในปีการศึกษา 2552 สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ จึงได้จัดทำ (ร่าง) โครงการจัดตั้งสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2552 ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระ

ที่ประชุมได้พิจารณาและอภิปรายกันอย่างกว้างขวาง พร้อมทั้งมีข้อสังเกตและข้อเสนอในประเด็นเพื่อพิจารณา ดังนี้

1. จากข้อมูลประกอบการพิจารณาการเปิดหลักสูตรสาขาวิชาพยาบาลศาสตรบัณฑิตที่เสนอต่อสภาวิชาการที่ ผ่านมา ไม่ได้แจ้งข้อมูลเกณฑ์การรับรองสถาบันและไม่ได้ระบุเรื่องเงื่อนไขการตั้งสำนักวิชาเลย เงื่อนไขนี้มาปรากฏทีหลัง ซึ่งก็ยังไม่ได้รับแจ้งอย่างเป็นทางการจากสภาการพยาบาล แต่ได้รับแจ้งด้วยวาจาเท่านั้น ดังนั้น จึงทำให้การได้รับข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาไม่เพียงพอเท่าที่ควร

- สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ได้มีการชี้แจงเหตุผลความจำเป็นว่า เนื่องจากแรกเริ่มได้เลียนแบบจากรามาธิบดี แต่ต่อมาสภาการพยาบาลต้องการให้มีมาตรฐานเดียวกัน คือ จัดตั้งเป็นสำนักวิชา หรือคณะวิชา ประกอบกับขณะที่สภาการพยาบาลมาตรวจครั้งแรก (17 เมษายน 2551) ยังไม่มีอาจารย์พยาบาลเป็นอาจารย์ประจำ

2. เห็นควรให้มีการจัดตั้งสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ แต่ขอให้มีการพิจารณากันอย่างรอบคอบ โดยควรมีแผนการดำเนินการที่ชัดเจน และเป็นขั้นตอน เพราะการเปิดสำนักวิชาใหม่จะทำให้มหาวิทยาลัยมีภาระในด้านต่าง ๆ อีกเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะระบบการบริหารงานด้านต่าง ๆ เช่น บุคลากร และงบประมาณ เป็นต้น

- สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ได้มีการชี้แจงว่า ขณะนี้มีอาจารย์พยาบาลเป็นอาจารย์ปกติของ มทส. ครบตามเกณฑ์สาขาวิชาชีพแล้ว มีบุคลากรสายปฏิบัติการแล้ว ไม่มีการลงทุนด้านอาคารสถานที่ เพราะใช้อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี กอปรกับมีการใช้ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ในห้องปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพร่วมกับสำนักวิชาแพทยศาสตร์

3. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาด้วยว่า การจัดตั้งสำนักวิชาใหม่นั้น ชัดกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเรื่องการขยายตัวอย่างระมัดระวัง ที่ระบุว่า ควรทำในสิ่งที่มืออยู่ให้ดีกว่าหรือไม่ เช่น ควรพิจารณาวิเคราะห์สำนักวิชาแพทยศาสตร์ก่อนว่า ในสำนักวิชาแพทยศาสตร์มีอะไรบ้างที่สำคัญและยังต้องได้รับการพัฒนา ก็ควรทำในสิ่งต่าง ๆ นี้ก่อน

- สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ได้มีการชี้แจงว่า มิได้ขัดกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย เนื่องจากยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยกล่าวว่า “ขยายตัวอย่างระมัดระวัง มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญกับการดำเนินการพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีในส่วนที่สามารถทำได้ดีที่สุดก่อน ทำในส่วนที่หน่วยงานอื่นไม่สามารถทำได้หรือทำได้ไม่เพียงพอ แต่มีความต้องการสูง ในช่วง พ.ศ. 2550-2554” ซึ่งขณะนั้นมหาวิทยาลัยได้รับการประเมินการประกันคุณภาพจาก สมศ. รอบ 2 อยู่ในระดับดีมาก ระดับที่ 2 ของประเทศ และระดับที่ 1 ของมหาวิทยาลัยของรัฐ จึงควรผลิตพยาบาล เพราะมีความต้องการสูงและมหาวิทยาลัยมีผลงานดีเยี่ยมมากโดยตลอด

4. ในด้านงบประมาณ ไม่ได้ระบุแผนงบประมาณของสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ไว้ ดังนั้น หากจะจัดตั้งสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ขึ้นใหม่ มหาวิทยาลัยควรต้องมีแผนการจัดทำงบประมาณและแผนการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินงานต่าง ๆ โดยแจกแจงรายละเอียดแผนการใช้จ่ายงบประมาณตลอดหลักสูตรด้วย ไม่ว่าจะเป็นด้านบุคลากร สิ่งก่อสร้าง ครุภัณฑ์ หรือทรัพยากรอื่น ๆ เป็นต้น

5. สำหรับโครงสร้างการจัดตั้งสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์นั้น มีปรากฏอยู่ในแผนระยะยาว 10 ปี แต่ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 10 (2550 – 2554) ไม่มีระบุไว้ ดังนั้น จึงควรพิจารณากันอย่างรอบคอบด้วย

- สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ได้มีการชี้แจงว่า โครงสร้างการจัดตั้งสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์นั้น มีปรากฏอยู่ในแผนระยะยาว 10 ปี โดยมีระบุในแผน 5 ปี (2545-2549) แต่ไม่มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

6. มหาวิทยาลัยควรจะพิจารณำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการผลิตพยาบาล ระหว่างสำนักวิชาแพทยศาสตร์ และโรงพยาบาลค่ายสุรนารี และบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการผลิตพยาบาล ระหว่างโรงพยาบาลจิตเวช นครราชสีมาราชชนครินทร์และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ด้วย เพราะมีความไม่สอดคล้องกัน จะทำให้เกิดปัญหาในภายหน้า เช่น ค่าตอบแทนหน่วยฝึก และค่าตอบแทนหอผู้ป่วยที่นักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติงานหอผู้ป่วยไม่เท่ากัน การให้สิทธิในการส่งบุตร-ธิดา ของข้าราชการหรือลูกจ้างในโรงพยาบาลค่ายสุรนารีเข้าศึกษา เป็นกรณีพิเศษ ด้วย เป็นต้น

7. มหาวิทยาลัยควรมีเป้าหมายที่ชัดเจนในเรื่องที่เกี่ยวกับกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพว่า มหาวิทยาลัยจะดำเนินการอย่างไรต่อไป ควรจะพัฒนาเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือจะพัฒนาไปทั้ง 2 กลุ่ม คือ กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ และกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งก็ยังเป็นปรัชญาของมหาวิทยาลัย

8. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาผลกระทบของการจัดตั้งสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ และการเปิดรับนักศึกษา ที่มีต่อ KPI ของมหาวิทยาลัยด้วย

9. ในส่วนของการพิจารณาในประเด็นทั้งสองนี้ ควรจะมีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมาช่วงในการดำเนินงาน และเสนอความคิดเห็นประกอบการพิจารณาด้วย

10. การดำเนินโครงการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นการเปิดสอนหลักสูตรพยาบาล หรือการเปิดสถานพยาบาล 24 ชั่วโมง นั้น มีความสำคัญมาก ไม่ควรคำนึงถึงประโยชน์แต่ของมหาวิทยาลัย ควรคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชน และสังคมโดยรวม และโดยรอบด้วย

11. มหาวิทยาลัยควรดำเนินการการจัดตั้งสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ทั้งนี้ เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการในระยะที่ 1 คือการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแล้ว ดังนั้น จึงควรที่จะดำเนินการก้าวเข้าสู่ระยะที่ 2 คือผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ต่อไป

12. สภากาพยาบาลกำหนดให้จำนวนของอาจารย์ 1 คนต่อนักศึกษา 8 คน จะทำให้ภาระงานของคณาจารย์แตกต่างจากสำนักวิชาอื่น และขัดแย้งกับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยที่ใช้อัตราส่วนดังกล่าวสูงกว่าที่สมาคมวิชาชีพ/วิชาการ/สกอ. กำหนด ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรจะต้องมีคำอธิบายที่ชัดเจนด้วย

จากการพิจารณาและอภิปรายกันอย่างกว้างขวาง จึงให้มีการหยั่งเสียงในที่ประชุมสภาวิชาการ ใน 2 ประเด็น  
1) ขอความเห็นชอบ (ร่าง) โครงการจัดตั้งสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ และ 2) ขอความเห็นชอบให้ทบทุนการเปิดสอนหลักสูตรสาขาวิชาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ในปีการศึกษา 2552 โดยมีผลเป็นดังนี้

1) ขอความเห็นชอบ (ร่าง) โครงการจัดตั้งสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

- กรรมการไม่เห็นชอบในการจัดตั้ง จำนวน 5 ราย

2) ขอความเห็นชอบให้ทบทุนการเปิดสอนหลักสูตรสาขาวิชาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ในปีการศึกษา 2552

- กรรมการเห็นชอบให้มีการทบทวน จำนวน 10 ราย จากกรรมการ 23 ราย

**มติ** ให้ความเห็นชอบให้นำเสนอข้อพิจารณาเรื่อง (ร่าง) โครงการจัดตั้งสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ และขอให้ทบทุนการเปิดสอนหลักสูตรสาขาวิชาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ในปีการศึกษา 2552 แก่สภามหาวิทยาลัยต่อไป โดยมอบให้สำนักวิชาแพทยศาสตร์รวบรวมและจัดทำข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย

- มติ** 1. ให้ความเห็นชอบการจัดให้มีการมอบรางวัลเกียรติคุณ (เข็มกิตติการทองคำและ/หรือโล่กิตติกา

**ปิดประชุมเวลา 11.10 น.**